



SAC22

แอปพลิเคชัน ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

SAC22 คือ Application ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องบันทึกเวลาของ RightScan โดยเฉพาะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา-ประวัติการลางาน-และวันลาที่เหลือของตนเอง ผ่านโทรศัพท์มือถือและอีกหลายฟังก์ชันที่ช่วยลดงานของฝ่ายบุคคล เช่น ระบบอนุมัติการลางานออนไลน์ ระบบสรุปผลการทำงานแบบอัตโนมัติ โน้ต หรือการประกาศข่าวสาร และวันหยุดประจำปีของบริษัทฯผ่านโทรศัพท์มือถือ รองรับทั้งระบบ Andriod และ Ios ไม่ต้องติดตั้งบนมือถือจึงไม่กินพื้นที่หน่วยความจำของเครื่อง



ทำความรู้จัก SAC22



เช็คข้อมูลลงเวลาได้ด้วยตัวเอง

พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของตนเองผ่านมือถือได้เลย ไม่ต้องถามจากฝ่ายบุคคล รายงานจะแสดงในรูปแบบของปฏิทินที่ดูง่าย แยกประเภทด้วยสีต่างๆวันไหนลา-วันไหนสาย-วันไหนลิมลวงเวลา-วันไหนทำ OT ตรวจสอบได้ทันทีหลังสแกนลายนิ้วมือ หรือ ใบหน้า ลดปัญหาพนักงานร้องเรียนว่าสแกนแล้วแต่ไม่มีเวลา



สรุปผลการทำงานผ่านมือถือ

พนักงานสามารถดูสรุปผลการทำงานของตนเองในแต่ละงวด ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลย ไม่ต้องรอสรุปผลจากฝ่ายบุคคล ไม่ว่าจะป็น มาทำงานกี่วัน สายกี่ครั้ง สายกี่นาที ขาดงานกี่วัน เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน SAC22 ก็รู้ได้ทันที



ผู้บริหาร/หัวหน้างาน

เรียกดูสรุปผลการทำงานของพนักงานตามสายงานบังคับบัญชาได้แบบ Real Time ว่าในแต่ละวันมีพนักงานมาทำงานทั้งหมดกี่คน มาสายกี่คน ขาดงานกี่คน และลางานกี่คน เพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละวัน โดยไม่ต้องรอรายงานจากฝ่ายHR รายงานจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟที่ดูง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือโดยแยกการแสดงผลตามสิทธิ์ของแต่ละคน



ลางาน/อนุมัติ ออนไลน์

พนักงานสามารถลาผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมแนบเอกสารประกอบการลา เช่น ใบรับรองแพทย์ ส่งตรงถึงหัวหน้างานเพื่อขออนุมัติ ฝ่ายบุคคลสามารถกำหนดสิทธิ์การลาแต่ละประเภท แยกเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันพนักงานลาเกินสิทธิ์ที่ลาได้ นอกจากนี้พนักงานยังตรวจสอบประวัติการลาของตนเองว่าลาอะไรไปแล้วบ้าง ลาเมื่อไหร่ และ คงเหลือวันลาอีกกี่วัน



วันหยุดประจำปี/ข่าวสาร

พนักงานสามารถเรียกดูประกาศข่าวสาร และวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เลย อยู่ที่ไหนก็ได้ ทำให้ไม่พลาดทุกการสื่อสาร ระหว่าง บริษัทฯ และ พนักงาน



ไม่กินพื้นที่มือถือ

SAC22 พัฒนาในรูปแบบของ เว็บแอปพลิเคชัน เป็นการเปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันลงมือถือ ทำให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน และ ยังใช้หน่วยความจำของเครื่องน้อยกว่าเดิม มากๆหมดปัญหาเครื่องเต็ม และรองรับทั้งระบบปฏิบัติการแบบ Ios และ Andriod



บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1408/9-10 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.02-9309325-8 (อัตโนมัติ) www.iscancctv.com

email : hdpare@gmail.com Line : @anadigit

SAC22

ระบบการดูข้อมูลการบันทึกเวลาผ่าน Smart Phone

Smartphone Attendance Check Time 2022

Application ที่พัฒนาโดยวิศวกรของ Right Scan ลิขสิทธิ์เฉพาะ ที่ทำให้เครื่องบันทึกเวลาทุกรุ่นของเราเป็นได้มากกว่าที่เคยเป็น ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่สามารถส่งข้อมูลการลงเวลาเข้าโทรศัพท์มือถือได้แบบ Real Time ทันทีที่ลงเวลาผ่านเครื่องสแกนของ Right Scan ทุกรุ่น



ผู้บริหาร ดูสรุปผลการมาทำงานของทั้งองค์กรได้แบบ Real Time และดูย้อนหลังได้กว่า 3 ปี

หัวหน้าแผนกรู้ทันทีว่าพนักงานมาถึงแล้วที่คน

พนักงานดูข้อมูลของตนเองได้

ระบบลางานออนไลน์

ขออนุมัติลางานออนไลน์

วันหยุดประจำปี

ประกาศข่าวสารบริษัทฯ

